

ĐANG BỘ HUYỆN ĐAK ĐOA

ĐẢNG CÔNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ TRUNG TÂM BDCT

SỐ 01 KH/2019

Dakđoa, ngày 20 tháng 02 năm 2019

KẾ HOẠCH

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH THEO CHỦ ĐỀ NĂM 2019

Họ và tên : Võ Thị Hoài Ân ; Sinh ngày 07 tháng 05 1967

Đơn vị công tác : Trung tâm GDNN-GDTX huyện.

Sinh hoạt tại Chi bộ Trung tâm BDCT huyện.

Căn cứ hướng dẫn số 262-HD/BTG-HU, ngày 24/01/2019 của Ban tuyên giáo Huyện ủy và công văn số 1089 CV/BTG-TU, ngày 13 tháng 03 năm 2018 Thực hiện Kế hoạch số 116KH-HU của Huyện ủy ngày 17 tháng 01 năm 2019. Của Ban thường vụ huyện ủy Về học tập năm 2019, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cụ thể như sau.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “*Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh* gắn các Nghị quyết TW 4 (khóa XII) về “*Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”* trong nội bộ ; Chủ đề học tập năm 2019 cụ thể;

1/ Về thực hiện nội dung chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:

Luôn luôn giữ vững quan điểm, lập trường chủ nghĩa Mác- Lê nin; Tư tưởng Hồ Chí Minh. Chấp hành nghiêm các Chủ trương, Chính sách đổi mới của Đảng; Pháp luật của Nhà nước ; Nghiêm túc học tập các chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân Bác đã nói người cách mạng là phải “yêu nước” là phải “thương dân”; “Trung với nước” là phải “Hiếu với dân”. Tôn trọng nhân dân Trước hết

bản thân phải có thái độ đánh giá cao vai trò, vị trí của Nhân dân, ý thức tôn trọng nhân dân còn phải chú ý không xâm phạm đến lợi ích, quyền lợi hợp pháp, không xúc phạm Nhân dân; Phải luôn luôn tôn trọng và giữ gìn của công, của Nhân dân; Phải luôn khôn khéo tránh điều gì có hại đến đời sống của Nhân dân, biết giúp đỡ nhân dân cũng là biết tôn trọng Nhân dân. Không nên nói và làm điều gì có thể làm cho nhân dân hiểu lầm rằng mình khinh họ; làm cho Nhân dân thấy những công việc thực tế hàng ngày, họ nhận thấy mình là người đứng đắn, chăm công việc, trọng kỷ luật.

-Phát huy dân chủ phải biết làm sao cho họ có quyền làm chủ, biết dùng quyền dân chủ, dám nói, dám làm và phải có nghĩa vụ làm tròn bổn phận công dân; Nước dân chủ, chế độ dân chủ thì bao nhiêu lợi ích đều vì dân, bao nhiêu quyền hạn đều của dân; vì vậy phát huy dân chủ là phải tìm mọi cách bàn bạc; giải thích cho dân hiểu rõ, được dân đồng ý.

-Phát huy dân chủ là phải biết phát huy tài của Nhân dân. Bởi dân chúng biết giải quyết nhiều vấn đề một cách đơn giản, mau chóng, đầy đủ, mà những người tài giỏi, những đoàn thể to lớn, nghĩ mãi không ra. Muốn vậy cần phải chịu khó nghe dân, gặp dân, học dân, hỏi dân; Học hỏi dân để lãnh đạo nhân dân. theo Hồ Chí Minh "có biết làm học trò dân, mới làm được thầy dân".

-Về chăm lo đời sống nhân dân. Tư tưởng Hồ Chí Minh là vì con người, do con người trước hết vì dân và do dân. Người chỉ ra rằng: "tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành". Phải biết chú ý những vấn đề quan hệ ~~đến~~ đời sống của Nhân dân; phải biết chăm lo việc cứu tế nạn cho chu đáo, phải chú ý tới nạn mù chữ cho dân; nói tóm lại mọi việc có thể nâng cao đời sống vật chất tinh thần của dân phải được chú ý.

Luôn rèn luyện, tu dưỡng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, gương mẫu trong công tác và trong cuộc sống; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chấp hành Quy định về những điều Đảng viên không được làm; không có biểu hiện suy thoái về đạo đức lối sống.

+Phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ trong cơ quan và cấp ủy đảng, có lối sống lành mạnh, giản dị, trung thực.

+Nêu cao tinh thần trách nhiệm cá nhân; gương mẫu thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ. Đề ra hoạt động chuyên môn, quan tâm đến quyền lợi của cán bộ, viên chức trong đơn vị.

